



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Đông Hưng lần thứ VIII

Sáng ngày 8/10, huyện Đông Hưng tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh tới dự.

Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn huyện Đông Hưng chuyển biến mạnh mẽ,

lan tỏa rộng rãi và có chất lượng. Số người, số gia đình tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ngày càng tăng, nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả. Hoạt động thể dục thể thao trong các trường học được duy trì nền nếp, tham gia và đạt nhiều giải cao tại hội khỏe Phù Đổng của huyện, của tỉnh. Cơ sở vật chất, trang

thiết bị phục vụ tập luyện thể thao được đầu tư đáp ứng nhu cầu tập luyện của toàn dân.

Đại hội thể dục thể thao huyện Đông Hưng lần thứ VIII có 28 đoàn với hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh tham gia thi đấu các môn bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, kéo co... Đây là dịp để

vận động viên rèn luyện sức khỏe, học tập kinh nghiệm trong thi đấu. Đồng thời, là sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, nhân dân, học sinh hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các trường học, cơ quan, đoàn thể phát triển.

THU HIỀN



Các em học sinh biểu diễn võ thuật chào mừng Đại hội.

### Tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

LTS: Ngày 4/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Công điện số 06/CD-UBND về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn văn như sau:

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỂN:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Sở Giao thông Vận tải Thái Bình;

- Công an tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị 04/CT-UBND). Các cấp các ngành đã vào cuộc quyết liệt và đã đạt được các kết quả đáng kể. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương "lờ là" quản lý nên tình trạng tái vi phạm đã xảy ra trên tất cả các tuyến đường trong tỉnh.

Để tiếp tục và thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, rà soát

lại toàn bộ các trường hợp vi phạm, tái vi phạm, lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, xử lý, kiên quyết giải tỏa tất cả các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 04/CT-UBND; rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch chống tái lấn chiếm của huyện, thành phố một cách cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt theo kế hoạch.

- Có các biện pháp chỉ đạo kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm đối với chính quyền các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra tình trạng tái vi phạm.

- Báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 25 hàng tháng để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu huyện nào không gửi báo cáo thì coi như huyện đó chưa thực hiện).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm và phải kiểm điểm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tái vi phạm trên địa bàn quản lý.

2. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải;

Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tích cực phối hợp với

(Xem tiếp trang 4)

### LỄ HỘI CHÙA KEO Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tại Vũ Thư, Ban tổ chức lễ hội chùa Keo năm 2017 vừa tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương về việc tổ chức lễ hội mùa thu và đón bằng công nhận lễ hội chùa Keo là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chùa Keo (Thần Quang Tự) nằm trên địa bàn xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, được xây dựng vào năm 1632, là công trình kiến trúc nghệ thuật thời Lê. Đây là di tích có quy mô kiến trúc cổ rộng lớn bậc nhất trong các kiến trúc chùa ở Việt Nam. Hàng năm, chùa Keo mở hội hai lần vào mùa xuân và mùa thu, trong đó lễ hội mùa thu là hội chính gắn liền với truyền thuyết về Quốc sư Dương Không Lộ và những người có công xây dựng chùa. Lễ hội mùa thu bên cạnh phần lễ được thực hiện trang trọng, linh thiêng là phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc mang đậm nét sinh hoạt văn hóa của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

(Xem tiếp trang 4)

THẢO TIẾN

### PVD Thái Bình vô địch giải bóng chuyền nữ Bóng Lúa vàng năm 2017

Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, tối ngày 7/10, giải bóng chuyền nữ Bóng Lúa vàng tranh cúp MIKADO năm 2017, chào mừng ngày hội văn hóa thể thao truyền thống 14/10 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về PVD Thái Bình, Thông tin Liên Việt Post Bank giành ngôi á quân, Tiến Nông Thanh Hóa và Hóa chất Đức Giang Hà Nội lần lượt xếp thứ ba và thứ tư chung cuộc.

Cuộc đối đầu giữa PVD Thái Bình và Thông tin Liên Việt Post Bank ở lượt trận cuối được coi như trận chung kết của giải khi cả hai đội đều có được những chiến thắng trước đó. Ra sân đầy tự tin dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Bùi Thị Huệ và các đồng đội đã có trận đấu rất hay trước Thông tin Liên Việt Post Bank trước khi giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3 - 2. Đáng quang đây thuyết phục, PVD Thái Bình bảo vệ thành công chức vô địch.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã tiến hành trao thưởng cho các đội và trao các danh hiệu cá nhân: vận động viên xuất sắc toàn diện cho Trần Thị Thơm (PVD Thái Bình), chủ công xuất sắc cho Bùi Thị Huệ (PVD Thái Bình), phụ công xuất sắc cho Lê Thị Lan (Tiến Nông Thanh Hóa), chuyên hai xuất sắc cho Linh Chi (Thông tin Liên Việt Post Bank) và libero xuất sắc cho Thanh Liên (Hóa chất Đức Giang Hà Nội).

P.V

### Tập huấn công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của công tác PCCC trong các nhà trường; phổ biến một số văn bản liên quan như Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy... Ngoài ra, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về các biện pháp phòng cháy trong trường học, kiểm tra an toàn PCCC, trình khai lực lượng và phương án chữa cháy; hướng dẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy; tham gia diễn tập một số tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Huyện Vũ Thư hiện có 98 trường học với 37.000 học sinh, giáo viên, hầu hết các trường đều sử dụng nhiều thiết bị điện, có bếp ăn bán trú có nguy cơ cháy, nổ. Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường, từ đó nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

QUYNH LƯU

### HUNG HÀ Đã gieo trồng 2.500ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm 2017, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo trồng 6.200ha cây màu trở lên, chủ yếu là ngô, bí xanh, bí đỏ, dưa, khoai và rau màu các loại.

Ngay từ khi xây dựng đề án sản xuất vụ đông, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch, thống kê cân đối diện tích đất lúa, đất chuyên màu để bố trí nhóm cây vụ đông ưa ẩm, ưa lạnh cho phù hợp. Xác định rõ chủng loại cây trồng có ưu thế của địa phương, ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau ăn củ, quả có hợp đồng tiêu thụ, đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao. HTX DVNN các xã, thị trấn tập huấn khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi với sự tham gia của doanh nghiệp, áp dụng sản xuất an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân mở rộng diện tích, nâng cao giá trị kinh tế của sản xuất vụ đông. Huyện cũng ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ giúp nông dân khắc phục khó khăn để sản xuất như hỗ trợ 1 tỷ đồng mua giống bí củ lạc, bí xanh, ngô HN88, khoai tây Đức và hỗ trợ thuốc diệt chuột... Đến ngày 5/10, nông dân Hưng Hà đã gieo trồng được 2.500ha cây màu vụ đông.

THUY HƯƠNG  
(Đài TTHH Hưng Hà)

### ANH NGUYỄN VĂN HẬU Tặng hơn 600 triệu đồng cho học sinh nghèo

Quý khuyến học Cảnh Diêu huyện Kiến Xương do gia đình GS, TS Nguyễn Công Nghiệp, quê xã Trà Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính và một số doanh nhân thành lập năm 2017, nguồn quỹ ban đầu đạt trên 1 tỷ đồng. Trong buổi lễ ra mắt quỹ khuyến học Cảnh Diêu, chủ tịch hội đồng quỹ đã trao 102 suất học bổng trị giá 56 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Được mời về dự buổi lễ, anh Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn (Vĩnh Phúc) đã trao tặng 500 triệu đồng cho quỹ khuyến học Cảnh Diêu, nâng số dự quỹ lên trên 1,5 tỷ đồng. Anh Hậu cũng đã nghiên cứu danh sách trích ngang các em học sinh được nhận học bổng, tìm hiểu qua phụ huynh, thầy cô giáo, các em học sinh về dự buổi lễ và quyết định tặng riêng 7 em có hoàn cảnh khó khăn nhất mỗi em thêm 10 triệu đồng. Riêng em Đỗ Đức Long, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hồng Tiến (con gia đình làng chài, không có nhà ở) anh tặng 50 triệu đồng để làm nhà. Tổng số tiền anh Hậu trao tặng trong buổi lễ hơn 600 triệu đồng.

DẶNG VĂN CAO  
(Hội Khuyến học tỉnh)

## AN BÀI Hết bụi lò vôi

(Xem trang 4)



## Sản xuất thủy sản tiếp tục gặp khó

(Xem trang 2)

